



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ร ๗๐

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม)/คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ประธานที่ประชุม Dean Forum/ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตามที่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้อธิการบดีนำไปบริหารมหาวิทยาลัย นั้น ในการนี้ อธิการบดีจึงเห็นควรให้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑. ต้องคิดและหาวิธีการรักษาบุคลากร โดยเฉพาะสายวิชาการ เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านี้ลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่น	๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒. ควรมีการจัดตั้งทีมงานในการวิเคราะห์ระดับประชากร แนวโน้มทิศทาง และแนวทางการศึกษาต่อของนักศึกษาให้ได้จำนวนและกลุ่มตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ๓. ที่ประชุม Dean Forum ๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโดยทำให้ได้ ๑๐๐%	๑. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง) ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลี่ยน บัวจุม) ๓. ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ๔. ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินฯ	มอบหมายผู้รับผิดชอบ
๔. ต้องเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของศิษย์เก่า โดยเฉพาะผลงาน ด้านการจัดตกแต่งสวนและภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น	๑. คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ๒. คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ๓. ผู้อำนวยการกองแนะแนว และ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยให้ประสานการทำงานร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

PK

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ